



การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นายสมชาย พรพิจิตรทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๕ เพื่อ เพื่อพิจารณาสรุปสถานะการเงิน และสรุปการรับเงิน การจ่ายเงิน และเงินคงเหลือประจำไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ , เห็นชอบร่างแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกมาจากสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มอบหมายจำนวน ๒ คน , ขอความเห็นชอบร่างคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์(เพิ่มเติม) , พิจารณาอนุมัติโครงการที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โครงการรณรงค์ ควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕



นายสมชาย พรพิจิตรทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕



นายสมชาย พรพิจิตรทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ พร้อมด้วย นายสุรวัฒน์ อยู่เป็นสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ มอบชุดตรวจการติดเชื้อโควิด-๑๙ Antigen test kit หรือ ATK ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านช่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองมะกอก และสถานศึกษาทั้ง ๕ แห่ง ในตำบลวังจันทร์ ได้แก่ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา โรงเรียนบ้านช่อง โรงเรียนบ้านหนองมะกอก โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด และโรงเรียนบ้านหนองสะแก เพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อม ของการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙



นายสมชาย พรพิจิตรทรัพย์ นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบล ต้อนรับ นายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอแก่งกระจาน ในโอกาสเดินทางมา พบปะ ทหารเรือ แนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่น ตำบลวังจันทร์ โดยมี กำนันตำบลวังจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านตำบลวังจันทร์ ร่วมต้อนรับด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕



วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖ นายสมชาย พรพิจิตรทรัพย์ นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จำนวน ๖๒ ครอบครัว ๘๖ ราย โดยจัดหาเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคในการดำรงชีพให้กับประชาชน ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

